



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
14 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

- น.ส.พิมพ์พี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เนื้อหาในร่างกฎหมายกัญชา ขัดต่อกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ เนื่องจากอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ.1961 กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติด เท่ากับไทยกำลังละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญา หากยังไม่รีบแก้ไขทางนโยบาย ผลกระทบที่ตามมาจะไม่สามารถประเมินได้ ทั้งผลเสียต่อระบบบริการสาธารณสุข ที่ต้องใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยจากการใช้กัญชาในทางที่ผิดมากขึ้น ไปจนถึงความปลอดภัยของเยาวชนและปัญหาสังคม และไม่คุ้มค่ากับผลดีทางด้านเศรษฐกิจ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ วิเคราะห์สถานการณ์

- วันที่ประชุมสภาฯ จะชี้ชะตาร่าง พ.ร.บ.กัญชาเสรี ผลงานชิ้นเอกของพรรคภูมิใจไทย หลังทำให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ต้องบาดหมางกันอย่างรุนแรง

### 2. จับร้านขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ch7, thailandplus)

- น.พ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ตร.นครบาลทองหล่อ พร้อมด้วย จนท.กรมอนามัย-กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่บริเวณทองหล่อ ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าว่า จำหน่ายกัญชาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พบผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย เป็นรถเร่ Food Truck 5 ราย จำหน่าย/แปรรูปสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในจำนวนนี้ 3 รายแสดงใบอนุญาตเข้าขายเป็นเท็จ อีก 1 รายมีสถานประกอบการชัดเจน แต่จำหน่าย/แปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงยึดอายัดของกลางและสั่งปิด จับกุมดำเนินคดี ตั้งวงเงินประกันรายละ 2 หมื่นบาท นำส่งฟ้องศาลต่อไป

### 3. งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์กับโรคจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ผจก., ข่าวสด, newtv, news1live)

- นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงประเด็น “งานวิจัยกับการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพ” ในการประชุมวิชาการ DTAM Forum ว่า มีการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ในโรคจิตเวชค่อนข้างมาก โดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งมีตั้งแต่โรควิตกกังวลทางสังคม โดยผลค่อนข้างดี การใช้กัญชากับกลุ่มโรคเครียดที่เกิดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่พบว่ามีกลไกเข้าไปปลดตัวกระตุ้นในสมอง ทำให้ดีขึ้นร่วมกับการนอนและความผ่อนคลายลง ส่วนโรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ ผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน บางงานวิจัยระบุว่าสาร THC ไปเพิ่มภาวะการฆ่าตัวตาย จึงต้องระวังเรื่องนี้พอสมควร โดยในปี 2566 กรมสุขภาพจิตได้ศึกษาการใช้ CBD รักษาผู้ป่วยกลุ่ม PTSD คนไทยในจังหวัดชายแดนใต้ คาดจะทราบผลกลางปีหน้า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ รพ.สวนปรุง ศึกษาการใช้กัญชาในผู้ป่วยที่นอนไม่หลับด้วยตำรับกัญชาคุชไสยาสน์



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ


### 1. กิจกรรม อสม.นำคนไทยฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, thaigov, thailandplus, soudhitalk, news1live, newtv)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม อสม.เชียงใหม่ รวมพลังกายใจ นำประชาชนไทยรับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี นพ.โอภาส การกวินย์พงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และ อสม.จ.เชียงใหม่ ร่วมงานกว่า 2,000 คน

- นายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์โควิดในไทยขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว สธ. จึงเร่งณรงค์ฉีดวัคซีน มีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดฉีดวัคซีนรวมได้อย่างน้อย 2 ล้านโดสภายในเดือน ธ.ค 2565

- นพ.โอภาส กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ จึงจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจฉีดวัคซีน โควิด เข็มกระตุ้น" โดยเปิดหน่วยฉีดทั้งเชิงรับใน รพ. และบริการหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก พร้อมทั้งให้ อสม. ช่วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาสัมพันธกรกระตุ้นประชาชนให้เข้ารับวัคซีน อย่างน้อยคนละ 4 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608</p> <p>- นพ.ธเรศ กล่าวว่ สถานการณ์โรคโควิดในไทย ตั้งแต่ 4-10 ธันวาคม พบผู้ป่วยรักษาตัวในเฉลี่ย 565 รายต่อวัน แม้ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น รวมถึงมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ โดยพบว่ากลุ่ม 608 เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดสูงสุดถึงร้อยละ 97 ทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยหรือได้รับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน</p> <p>- นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่านครราชสีมา กล่าวว่ ขณะนี้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น เร็วๆ นี้จะเรียกประชุม กกก.โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแนวทางและเตรียมความพร้อมของ รพ. รองรับผู้ป่วยให้เพียงพอแต่ยังไม่ถึงขั้นเปิด รพ.สนาม พร้อมรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก กลุ่ม 608 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด</p> <p><b>2. ยืนยันเตียงเพียงพอ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, newtv, soudhitalk, news1live, hfocus, ch7, thaipbs)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ รพ.ในหลายจังหวัดกลับมาเปิดวอร์ดโควิดว่า หลายรพ.คิดว่าต้องเตรียมความพร้อม เพราะเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่ม จึงปรับระบบเตียงกลับมาเตรียมดูแลโควิดอีก แต่ภาพรวมการครองเตียงยังไม่เป็นปัญหา อัตราการครองเตียงในกลุ่มผู้ป่วยระดับ 2-3 หรือเตียงเหลือง-แดง อยู่ในระดับที่จัดการได้ ประชาชนไม่ต้องกังวล</p> <p><b>3. นทท.ต่างชาติเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ที่ จ.ชัยภูมิ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ รับแจ้งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างนายปีเตอร์ จูลแอตเจม อายุ 77 ปี ไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย หน่วยกู้ภัยปั๊มหัวใจและนำส่ง รพ.ชัยภูมิ ผลตรวจเอทีเค พบติดเชื้อโควิด 19</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุกรณีพบผู้เสียชีวิต แล้วตรวจเอทีเคพบติดเชื้อโควิด ทำให้หลายคนยังตกใจ ต้องมองว่าโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะมีการป่วยและเสียชีวิตได้ มีการติดเชื้อได้ ดังนั้น หากดูแลตัวเองดีขณะจัดการศพ สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจเอทีเคอีก แล้วนำศพไปจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัย เนื่องจากศพไม่แพร่เชื้อ ไม่ไอไม่จาม</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นโยบาย Medical Hub</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ,thaipbs)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. กล่าวว่ คณะรัฐมนตรีร่วมต่อนับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 10 ล้าน ของปี 2565 เป็นเรื่องที่น่ายินดีแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามามากขึ้น หลังจากที่ได้อำกัการเดินทางในช่วงโควิด 19 เมื่อโควิดปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและกลับมาเปิดประเทศ ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยใช้แนวคิด Health for Wealth คือใช้สุขภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ หนึ่งในนั้นคือนโยบาย Medical Hub ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สบส. สสำรวจข้อมูลจากสถานพยาบาล 30 แห่ง พบว่าปี 2564 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาล 11,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 47% ประเทศที่เข้ามารักษายาบาลมากที่สุด 5 อันดับ คือ คุเวต กัมพูชา เมียนมา ญี่ปุ่น และจีน ส่วน 5 อันดับกลุ่มโรคที่ผู้ป่วยเข้ามารักษามากที่สุด ได้แก่ การตรวจสุขภาพ กระจกและข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก และทันตกรรม ตามลำดับ ส่วนกลุ่มโรคที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก มะเร็ง กระจกและข้อ และระบบประสาทวิทยา</p>	-
<p><b>การประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov ,hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. กล่าวว่ สธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 (The 51<sup>st</sup> UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 22 ประเทศ หน่วยงาน UN Cosponsors 11 องค์กร และองค์กรเอกชนต่างประเทศ 5 องค์กร รวมประมาณ 220 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนทิศทางและการบริหารจัดการแผนงานเอดส์ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การดำเนินงานขององค์กรโดยชุมชนเป็นแกนนำ 2.ความคืบหน้าของการดำเนินงาน Global Partnership เพื่อขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีทุกรูปแบบ 3.ผลการประเมินการดำเนินงาน UNAIDS และ 4.เอชไอวีกับชายที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกรูปแบบ ภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสานพลังเพื่อขจัดการตีตราและเลือก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปฏิวัติ (Partnership for Zero Discrimination) และการจัดบริการด้านเอตส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p><b>การประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนด้านสาธารณสุข</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก., มติชน, hfocus, mcot, workpointtoday, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov, bangkokbiznews, thaipbs, ch3plus, thansettakij, news1live)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข สธ. ครั้งที่ 2/2565 ได้รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงเพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในข้อบังคับ สธ.พ.ศ.2565 ดังนี้ 1. นักวิทยาศาสตร์มีการเพิ่ม 10 สายงาน 2.นักวิชาการด้านสาธารณสุข เพิ่ม 4 สายงาน 3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข เพิ่ม 3 สายงาน และ 4.เจ้าพนักงานเทคนิค เพิ่ม 3 สายงาน รวมทั้งหมด 20 สายงาน ส่วนรายชื่อสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 5 ในส่วนของตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้มีการขยายนิยามและเพิ่มสายงาน 4 สาย จากการคาดการณ์สถานการณ์การเงินการคลังหลังการเพิ่มค่าตอบแทน ฉบับ 5 โดยเมื่อปรับค่าตอบแทนไอที ร้อยละ 8 และค่าเวรป่วย/ดึก ร้อยละ 50 และปรับเพิ่มวิชาชีพและสายงานดังกล่าวแล้ว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท</p>	-
<p><b>โรคหัวใจและหลอดเลือด</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและพิการในประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยปัจจุบันได้เพิ่มการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เรียกว่า CVD Risk Score และโรคที่เป็นความเสี่ยง โดย อสม. ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ต อสม. และอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการนำ Lipid Home Use Test มาใช้เพื่อตรวจคัดกรองไขมันในเลือดสูง ให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองด้วยตนเองที่บ้านได้ เข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาได้เร็วขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตด้วย</p>	-
<p><b>การประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคกลุ่มน้ำโขง MBDS EB&amp;CC</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคกลุ่มน้ำโขง (MBDS EB&amp;CC) พร้อมผู้แทนผู้บริหารสาธารณสุขจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและกิจกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ก่อตั้งเครือข่ายนี้ ตลอดจนการหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือในอนาคตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์</p>	-
<p><b>การแพทย์แม่นยำ</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (คมชัดลึก, Mgronline)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เป็นแนวความคิดใหม่ทางการแพทย์ที่นำเอาข้อมูลพันธุกรรมของผู้ป่วยมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลแวดล้อม นำไปประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและวางแผนการป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน และได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำ ทำหน้าที่คือ 1.พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการแพทย์แม่นยำร่วมกับ มธ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แม่นยำหรือเวชศาสตร์จีโนมิกส์ขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์และประชาชนทั่วไป 2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ทั้งด้านงบประมาณผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่าย และ 3.จัดระบบบริการด้านการแพทย์แม่นยำ โดยการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลรหัสพันธุกรรมมนุษย์และการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ด้านโรคมะเร็ง</p>	-
<p><b>พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสวมเลข อย.</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ ,MSN ,Mgronline ,tnews ,plewseengern)</p> <p>- อย. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร THANOS ทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “ทานอส สมุนไพรบำรุงร่างกาย” พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม เนื่องจากเลขสารบบอาหารดังกล่าวได้รับอนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์อื่น โดยมีสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ THANOS แต่อย่างใด เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทราบแหล่งที่มา จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสารปนเปื้อนอันตราย</p>	-
<p><b>“สบส.”แนะใช้ฟิตเนสอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ด้วยหลัก “5 ส.”</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ทวีช่อง 3, hfocus, acnews, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการผ่อนคลาย สถานประกอบการต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และผู้รับบริการ แนะนำให้สุขบัญญัติในการดูแลของใช้ ล้างมือให้สะอาด มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม และปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส. ดังนี้ 1) สังเกตอาการ 2) สวมหน้ากากอนามัย 3) ใส่ใจเว้นระยะห่าง 4) สะอาดอยู่เสมอ 5) สิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น</p>	
<p><b>กรมอนามัย เตือนประชาชน ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ทวีช่อง 3</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากนักท่องเที่ยวเอง หรือจากโรงแรมรีสอร์ท บังกะโล ตลาดน้ำ และร้านอาหาร จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 64 (ต.ค.63 – ก.ย.64) มีประมาณ 1,864 ตัน ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม คัดแยก และลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทะเล น้ำตก ภูเขา ป้องกันขยะล้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี</p>	-
<p><b>เตือน! ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์คลายหนาวอันตรายถึงชีวิต</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก.</p> <p>- สบยช. เตือนถึงอันตรายจากการต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เสียชีวิต แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้วิธีออกกำลังกายหรือเตรียมร่างกายเพื่อคลายความหนาวแทน ทั้งนี้ การต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ดื่ม ทำให้ขาดสติ และส่งผลต่อสังคม เกิดการทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้</p>	-
<p><b>ลูกโป่งไนโตรเจนอันตราย</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผอ.เขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีพบผู้ค้าลักลอบจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะบรรจุก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ บริเวณถนนข้าวสาร ว่า สำนักงานเขตฯ ได้ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารเพื่อแจ้งเตือนผู้นำก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มาจำหน่าย หรือนำบรรจุใส่ลูกโป่ง ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และพ.ศ.2561 ในข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ในทางการแพทย์ใช้ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เป็นก๊าซดมสลบก่อนการผ่าตัด หรือถอนฟัน ลดอาการปวดได้ดี ออกฤทธิ์รวดเร็ว และหมดฤทธิ์เร็วเช่นกัน ตามกฎหมายถือเป็นยาที่ใช้ใน รพ.</p>	-
<p><b>สาว17 ใช้ตะเกียบคีบหมูกระทะเป็นไข้หูดับโคม่า</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ทวีช่อง 3, kapook, ch3plus, amarintv)</p> <p>- จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับ น้องสปลาย อายุ 17 ปี ไปกินหมูกระทะกับครอบครัวแล้วเกิดอาการซึม อาเจียน เวียนศีรษะ จนต้องนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เมื่อตรวจหาสาเหตุพบว่าเป็นไข้หูดับและติดเชื้อในกระแสเลือด กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา เข้ารับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยาแล้ว โดยขอเวลาสอบสวนโรค 2 - 3 วัน เพื่อสรุปว่า น้องเป็นไข้หูดับหรือไม่ เนื่องจากหลายอาการที่ปรากฏในข่าว มีทั้งเหมือนกับไม่เหมือน โรคไข้หูดับ เนื่องจากยังมีเชื้อประเภทอื่นที่มีอาการคล้ายกัน</p>	-